

สรุปข่าวในและต่างประเทศ

สหรัฐฯ

"ทรัมป์" ยังไม่ยอมลงนามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ-เรียกห้องสภาแก้ไขเนื้อหา ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯเปิดเผยว่าเขาต้องการให้สภาของเกรสแก้ไขเนื้อหาในร่างมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 9 แสนล้านดอลลาร์เพื่อเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยปธน.ทรัมป์ต้องการให้เพิ่มจำนวนเงินในเช็คเงินสดที่จะแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและให้ยกเลิกการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ปธน.ทรัมป์เปิดเผยผ่านทางวิดีโอที่โพสต์บนทวิตเตอร์ว่า "ร่างมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฉบับนี้ได้ส่งมาถึงผมแล้ว ซึ่งมีเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงไปมากกว่าที่คาดไว้ เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ๆ" การแถลงผ่านวิดีโอในครั้งนี้เกิดขึ้นในเวลาไม่ถึง 24 ชั่วโมง หลังจากวุฒิสภาสหรัฐฯลงมติผ่านร่างมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 9 แสนล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ทรัมป์ไม่ได้พูดว่าจะใช้สิทธิ์วีโต้ร่างมาตรการฉบับนี้ ขณะที่หลายฝ่ายคาดการณ์ว่า ปธน.ทรัมป์จะลงนามในร่างมาตรการดังกล่าว พร้อมกับร่างงบประมาณวงเงิน 1.4 ล้านล้านดอลลาร์เพื่อให้หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐฯสามารถเปิดดำเนินการต่อไปจนถึงวันที่ 30 ก.ย. 2564 (อินโฟเควสท์)

รัฐแคลิฟอร์เนียหวั่นผู้ป่วยโควิดล้นโรงพยาบาล จ่อขยายเวลาสั่งปชช.อยู่บ้าน รัฐแคลิฟอร์เนียพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูงเป็นประวัติการณ์กว่า 5 แสนรายในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ยอดผู้ป่วยที่รักษาตัวในโรงพยาบาลมีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นเกือบ 100,000 รายในเดือนหน้า นายเกวิน นิวซัม ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย เปิดเผยหลังได้รับทราบตัวเลขคาดการณ์จำนวนผู้ป่วยดังกล่าว รัฐแคลิฟอร์เนียอาจมีการขยายเวลาการใช้คำสั่งให้ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ของรัฐแคลิฟอร์เนียอยู่แต่ในบ้าน ทางด้านดร.มาร์ก เกลี เลขาธิการสำนักงานสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของรัฐแคลิฟอร์เนีย กล่าวว่า ทางรัฐกังวลว่าโรงพยาบาลบางแห่งอาจมีจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารักษาตัวมากกว่าตัวเลขที่คาดการณ์ไว้ในขณะนี้ (อินโฟเควสท์)

สหรัฐฯเผย GDP Q3/63 พุ่ง 33.4% สูงสุดเป็นประวัติการณ์ กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯเปิดเผยตัวเลขประมาณการครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นประมาณการครั้งสุดท้าย สำหรับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาส 3/2563 โดยระบุว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯขยายตัว 33.4% ซึ่งเป็นการขยายตัวสูงเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่ที่สหรัฐฯเริ่มมีการรวบรวมข้อมูลในปี 2490 หรือกว่า 70 ปีก่อนหน้านั้น และดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะทรงตัวจากตัวเลขประมาณการครั้งที่ 2 ที่ระดับ 33.1% นอกจากนี้ นักวิเคราะห์คาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯจะมีการขยายตัว 5% ในไตรมาส 4 สหรัฐมีการขยายตัวสูงที่สุดก่อนหน้านี้อัตรา 16.7% โดยทำไว้ในไตรมาสแรกของปี 2493 (อินโฟเควสท์)

สหรัฐฯเพิ่มข้อจำกัดวีซ่าเจ้าหน้าที่จีนในข้อหาละเมิดสิทธิมนุษยชน สื่อต่างประเทศรายงานว่า เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐฯ ทางรัฐบาลภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ได้ประกาศเพิ่มข้อจำกัดวีซ่ากับเจ้าหน้าที่จีนในข้อหาละเมิดสิทธิมนุษยชน นายไมค์ ปอมเปโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯเปิดเผยว่า ข้อจำกัดดังกล่าวจะส่งผลต่อเจ้าหน้าที่ที่เชื่อว่ามีความรับผิดชอบหรือมีส่วนร่วมในการปราบปรามศาสนิกชน กลุ่มชนกลุ่มน้อย ผู้คัดค้านรัฐบาล และอื่น ๆ (อินโฟเควสท์)

เฟดเปิดทางแบงก์พาณิชย์สหรัฐฯจ่ายปันผล-ซื้อหุ้นคืน หลังผลทดสอบภาวะวิกฤต ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เปิดเผยผลการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) ของธนาคารพาณิชย์รายใหญ่ โดยระบุว่า ธนาคารรายใหญ่หลายแห่งมีฐานะการเงินที่เพียงพอต่อการรับมือกับภาวะวิกฤต ซึ่งรวมถึงการขาดทุนกว่า 6 แสนล้านดอลลาร์จากการหยุดตัวทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงในระยะสั้น และความเสี่ยงที่จะเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวลงยาวนานในระดับปานกลาง นอกจากนี้ เฟดยังอนุญาตให้ธนาคารขนาดใหญ่ของสหรัฐฯสามารถจ่ายเงินปันผล และซื้อหุ้นคืนแบบจำกัดจำนวน การเปิดเผยผลการทดสอบภาวะวิกฤตครั้งล่าสุดนี้นับเป็นครั้งที่ 2 ของปี 2563 หลังจากที่เฟดได้ทำการทดสอบครั้งแรกของปีเมื่อวันที่ 25 มิ.ย.ที่ผ่านมา (อินโฟเควสท์)

Conference Board เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯต่ำกว่าคาดในธ.ค. ผลสำรวจของ Conference Board ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยเศรษฐกิจ ระบุว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐฯร่วงลงสู่ระดับ 88.6 ในเดือนธ.ค. จากระดับ 92.9 ในเดือนพ.ย. และต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 97.0 ดัชนีความเชื่อมั่นร่วงลงจากการที่ผู้บริโภคมีความวิตกกังวลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และมาตรการล็อกดาวน์ ทั้งนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐฯเป็นการสำรวจมุมมองของผู้บริโภค และความเชื่อมั่นต่อสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และในช่วง 6 เดือนข้างหน้า สถานะการเงินส่วนบุคคล และการจ้างงาน (อินโฟเควสท์)

สหรัฐฯเผยยอดขายบ้านมือสองลดลงในพ.ย. หลังเพิ่มขึ้นติดต่อกัน 5 เดือน สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐฯ (NAR) เปิดเผยว่า ยอดขายบ้านมือสองปรับตัวลง หลังจากเพิ่มขึ้นติดต่อกัน 5 เดือน โดยร่วงลง 2.5% สู่ระดับ 6.69 ล้านยูนิตในเดือนพ.ย. หลังจากแตะระดับ 6.85 ล้านยูนิตในเดือนต.ค. ยอดขายบ้านมือสองได้รับผลกระทบจากราคาบ้านที่พุ่งสูง และสต็อกบ้านในระดับต่ำ รวมทั้งการชะลอตัวของตลาดแรงงาน ก่อนหน้านี้อียอดขายบ้านมือสองพุ่งขึ้น 24.7% ในเดือนก.ค. ซึ่งเป็นการทะยานขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่ที่มีการรวบรวมข้อมูลในปี 2511 (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดร่วง 200.94 จุด **วิตกไวรัส** กลายพันธุ์-ข้อมูลศก.ซบเซา ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงเมื่อคืนนี้ (22 ธ.ค.) เนื่องจากนักลงทุนยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับการกลายพันธุ์ของไวรัสโควิด-19 ในอังกฤษ นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับแรงกดดันจากข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอของสหรัฐฯ ซึ่งรวมถึงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ดิ่งลงสู่ระดับต่ำกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ โดยปัจจัยลบเหล่านี้ได้บดบังข่าวดีจากการที่สภาองเกรสสหรัฐฯ บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 9 แสนล้านดอลลาร์ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 30,015.51 จุด ลดลง 200.94 จุด หรือ -0.67% ขณะที่ดัชนี S&P500 ปิดที่ 3,687.26 จุด ลดลง 7.66 จุด หรือ -0.21% ส่วนดัชนี Nasdaq ปิดที่ 12,807.92 จุด เพิ่มขึ้น 65.40 จุด หรือ +0.51% (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลลาร์แข็งค่า **วิตกไวรัส** กลายพันธุ์ **หนุน** นลท.รุกซื้อสกุลเงินปลอดภัย ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนนี้ (22 ธ.ค.) เนื่องจากนักลงทุนยังคงเดินหน้าซื้อดอลลาร์ซึ่งเป็นสกุลเงินปลอดภัย ท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับการกลายพันธุ์ของไวรัสโควิด-19 ในอังกฤษ นอกจากนี้ ดอลลาร์ยังได้แรงหนุนจากการที่สภาองเกรสสหรัฐฯ สามารถบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 9 แสนล้านดอลลาร์ ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลเงินในตะกร้าเงินเพิ่มขึ้น 0.68% แต่ที่ 90.6500 เมื่อคืนนี้ ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 103.68 เยน จากระดับ 103.34 เยน และแข็งค่าเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.8901 ฟรังก์ จากระดับ 0.8846 ฟรังก์ นอกจากนี้ ดอลลาร์สหรัฐฯ ยังแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.2902 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.2829 ดอลลาร์แคนาดา ยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ระดับ 1.2160 ดอลลาร์ จากระดับ 1.2249 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์อ่อนค่าลงแตะที่ระดับ 1.3353 ดอลลาร์ จากระดับ 1.3460 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ระดับ 0.7530 ดอลลาร์สหรัฐฯ จากระดับ 0.7596 ดอลลาร์สหรัฐฯ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดน้ำมัน: น้ำมัน WTI ปิดลบ 95 เซนต์ **กังวล** วิกฤตติดิ **มานต์น้ำมัน** สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงเมื่อคืนนี้ (22 ธ.ค.) โดยได้รับแรงกดดันจากความกังวลที่ว่า การกลายพันธุ์ของไวรัสโควิด-19 ในอังกฤษ และการใช้มาตรการล็อกดาวน์ทั้งในยุโรปและสหรัฐฯ จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความต้องการใช้น้ำมัน สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.พ. ลดลง 95 เซนต์ หรือ 2% ปิดที่ 47.02 ดอลลาร์/บาร์เรล สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนก.พ. ลดลง 83 เซนต์ หรือ 1.6% ปิดที่ 50.08 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดร่วง \$12.5 จากคำสั่งขาย **สินทรัพย์ปลอดภัย-ดอลลาร์แข็ง** จุดตลาด สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงติดต่อกันเป็นวันที่ 3 เมื่อคืนนี้ (22 ธ.ค.) เนื่องจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ยังคงเป็นปัจจัยกดดันตลาด นอกจากนี้ ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ ที่ขยายตัวแข็งแกร่งสุดเป็นประวัติการณ์ในไตรมาส 3 ยังส่งผลให้นักลงทุนลดการถือครองทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนก.พ. ลดลง 12.5 ดอลลาร์ หรือ 0.66% ปิดที่ 1,870.3 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์)

ยุโรป

EU ไฟเขียววัคซีนไฟเซอร์-ไบโอเอ็นเทคแล้ว คาดเริ่มฉีดประชาชน 27 ธ.ค.นี้ สหภาพยุโรป (EU) อนุมัติการใช้วัคซีนต้านโควิด-19 ของบริษัทไฟเซอร์และบริษัทไบโอเอ็นเทคแล้ว ภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากสำนักงานยาแห่งยุโรป (EMA) เปิดเผยผลการประเมินวัคซีนที่เป็นไปเชิงบวก นางเออร์ซูลา ฟอน เดอร์ เลเยน ประธานคณะกรรมการการยุโรป (EC) กล่าวว่า "เราได้อนุมัติวัคซีนต้านโควิด-19 ตัวแรกที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพแล้ว ส่วนวัคซีนตัวอื่นจะตามมาในไม่ช้า ปริมาณวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติในวันนี้ จะพร้อมแจกจ่ายแก่ทุกประเทศ EU ในเวลาเดียวกัน ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน" แถลงการณ์ของ EU ระบุว่า มีความพยายามที่จะรับมือวัคซีนล็อตแรกในวันที่ 26 ธ.ค. เพื่อให้สามารถเริ่มฉีดวัคซีนได้ในวันที่ 27 ธ.ค.นี้ และคาดว่าจะแจกจ่ายวัคซีนทั้งหมด 200 ล้านโดสได้ภายในเดือนก.ย. 2564 รวมถึงวัคซีนทางเลือกอีก 100 ล้านโดส (อินโฟเควสท์)

EU เผยพร้อมขยายเวลาเจรจา Brexit กับอังกฤษต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้า แหล่งข่าวจากนักการทูตของสหภาพยุโรป (EU) กล่าวว่า EU พร้อมที่จะขยายเวลาเจรจาดำเนินการกับอังกฤษต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้า "การเจรจามีความคืบหน้า โดยอังกฤษและ EU สามารถบรรลุข้อตกลงในประเด็นส่วนใหญ่ ยกเว้นในเรื่องประมงที่ทั้งสองฝ่ายยังคงมีความขัดแย้งกัน แต่ EU ยังไม่เปิดประตูเจรจากับอังกฤษ และจะยังคงทำการเจรจาในวันที่ 1 ม.ค." นักการทูตรายหนึ่งกล่าว ก่อนหน้านี้อาจมีความวิตกกังวลว่า หากอังกฤษและ EU ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงก่อนวันที่ 1 ม.ค.2564 ก็จะทำให้อังกฤษแยกตัวออกจาก EU โดยไม่มีการทำข้อตกลง (no-deal Brexit) ส่งผลให้อังกฤษสูญเสียสิทธิพิเศษทางการค้ากับ EU และทำให้ทั้งสองฝ่ายต้องดำเนินการค้าภายใต้กฎเกณฑ์ขององค์การการค้าโลก (WTO) (อินโฟเควสท์)

EU พุดชัด ไม่รับข้อเสนอ Brexit ของอังกฤษ นายมิเชล บาร์นิเยร์ ซึ่งเป็นหัวหน้าผู้แทนการเจรจาฝ่ายสหภาพยุโรป (EU) กล่าวต่อตัวแทนทั้ง 27 ชาติของ EU ในวันนี้ว่า ข้อเสนอของอังกฤษเกี่ยวกับการประมงเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ก่อนหน้านี้นายบาร์นิเยร์กล่าวว่า EU กำลังใช้ความพยายามครั้งสุดท้ายในการบรรลุข้อตกลงการค้ากับอังกฤษที่จะ

มีผลบังคับใช้หลังจากที่อังกฤษแยกตัวออกจาก EU (Brexit) "เรากำลังอยู่ในช่วงเวลาที่สำคัญ และเรากำลังใช้ความพยายามครั้งสุดท้าย" นายบารนีเยร์กล่าว อย่างไรก็ตาม ทั้งสองฝ่ายยังคงมีความขัดแย้งเกี่ยวกับการประมง โดย EU ต้องการทำการประมงในน่านน้ำอังกฤษต่อไปอีก 6 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2564 หลังจากอังกฤษเริ่มแยกตัวออกจาก EU ในวันที่ 1 ม.ค.2564 แต่อังกฤษต้องการให้สิทธิการประมงแก่ EU เพียง 3 ปี (อินโฟเควสท์)

นายกฯอังกฤษชี้เจรจากับ EU ยังมีปัญหา แต่เชื่อประเทศไปต่อได้แม้ไร้ข้อตกลง นายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีอังกฤษเปิดเผยว่า การเจรจาข้อตกลงการค้าซึ่งจะบังคับใช้หลังจากที่อังกฤษแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) นั้น ยังคงมีปัญหาอยู่ และหากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกับสหภาพยุโรป (EU) ได้ อังกฤษก็จะยังคงสามารถเจริญรุ่งเรืองต่อไปได้ เพราะเงื่อนไขขององค์การการค้าโลก (WTO) จะให้ประโยชน์กับสหราชอาณาจักรมากกว่าที่จะทำให้ผ่านพ้นความยากลำบากไปได้ นายกรัฐมนตรีอังกฤษกล่าวย้ำกับสื่อมวลชนเมื่อวานนี้ว่า สหราชอาณาจักรต้องสามารถควบคุมกฎหมายของตัวเอง และต้องสามารถควบคุมด้านการประมงของตัวเองด้วย ซึ่งเป็นการตอกย้ำว่า ประเด็นด้านการประมงเป็นอุปสรรคสำคัญในการเจรจาข้อตกลงการค้าระหว่าง EU กับอังกฤษ ทั้งนี้ อังกฤษและ EU ยังคงมีความขัดแย้งกันในเรื่องด้านการประมง และการที่ EU กำหนดข้อบังคับให้มีการลงโทษอังกฤษ หากละเมิดข้อตกลง (อินโฟเควสท์)

สนง.สถิติอังกฤษเผย GDP Q3/63 ขยายตัวทำสถิติหลังทรุดหนักจากการล็อกดาวน์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ (ONS) ของอังกฤษรายงานว่า เศรษฐกิจของอังกฤษฟื้นตัวจากความเสียหายเนื่องจากโควิด-19 เร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ในช่วงไตรมาส 3 ของปีนี้ ขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลมีการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในระหว่างการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพิ่มขึ้นกว่าเดิมมาก ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของอังกฤษปรับตัวเพิ่มขึ้นมากเป็นสถิติที่ 16% ในไตรมาส 3 ของปีนี้ มากกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้านี้ที่ 15.5% นอกจากนี้ ONS ยังระบุด้วยว่า อังกฤษได้ทำการกู้ยืมเงินมากเป็นสถิติที่ 2.41 แสนล้านปอนด์ (3.23 แสนล้านดอลลาร์) ในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณปีนี้ ซึ่งมากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วถึงเกือบ 1.9 แสนล้านปอนด์ ผู้คาดการณ์งบประมาณของอังกฤษคาดว่า การขาดดุลจะแตะระดับเกือบ 4 แสนล้านปอนด์ในปี 2563/2564 ซึ่งคิดเป็นเกือบ 20% ของ GDP หรือเป็นสองเท่าของสมัยวิกฤตการเงินโลก (อินโฟเควสท์)

อังกฤษติดโควิดรายใหม่กว่า 36,000 รายในวันเดียว ดันยอดรวมทะลุ 2.1 ล้าน กระทรวงสาธารณสุขอังกฤษเปิดเผยว่า ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายใหม่จำนวน 36,804 ราย ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาด ส่งผลให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อในประเทศพุ่งขึ้นเป็น 2,110,314 ราย ส่วน

จำนวนผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึ้น 691 ราย ส่งผลให้ยอดรวมผู้เสียชีวิตอยู่ที่ระดับ 68,307 ราย รายงานดังกล่าวมีขึ้น ท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกับการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในอังกฤษ ซึ่งทำให้มีการแพร่เชื้อรวดเร็วกว่าเดิมถึง 70% (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก ขานรับมาตรการกระตุ้นศก.สหรัฐฯ แนวโน้มข้อตกลงการค้าอังกฤษ-EU ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกเมื่อคืนนี้ (22 ธ.ค.) โดยดีดตัวขึ้นขานรับความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการทำข้อตกลงการค้าระหว่างอังกฤษและสหภาพยุโรป (EU) และการอนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ซึ่งได้ช่วยลดความวิตกที่ว่า เศรษฐกิจโลกจะได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้นจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ที่พบในอังกฤษ ดัชนี Stoxx Europe 600 เพิ่มขึ้น 1.18% ปิดที่ 391.25 จุด ดัชนี CAC 40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 5,466.86 จุด เพิ่มขึ้น 73.52 จุด หรือ +1.36%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 13,418.11 จุด เพิ่มขึ้น 171.81 จุด หรือ +1.30% (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซีปิดบวก 36.84 จุด รับความหวังข้อตกลงการค้าอังกฤษ-EU ตลาดหุ้นลอนดอนปิดบวกเมื่อคืนนี้ (22 ธ.ค.) โดยได้แรงหนุนจากแนวโน้มที่อังกฤษและสหภาพยุโรป (EU) จะยังคงสามารถทำข้อตกลงการค้าระหว่างกันได้ ซึ่งได้ช่วยบดบังความวิตกเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ที่พบในอังกฤษ ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 6,453.16 จุด เพิ่มขึ้น 36.84 จุด หรือ +0.57% (อินโฟเควสท์)

ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นคงระดับการประเมินเศรษฐกิจ แต่กังวลเรื่องการใช้จ่ายของผู้บริโภค รัฐบาลญี่ปุ่นได้คงระดับการประเมินเศรษฐกิจในเดือนธันวาคม แต่ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงไม่กี่เดือนนี้ หลังโรคโควิด-19 กลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งในประเทศ สำนักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นระบุว่า เศรษฐกิจญี่ปุ่น "ยังคงได้รับผลกระทบรุนแรงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่ก็ส่งสัญญาณกระเตื้องขึ้นมาแล้ว" โดยสำนักงานคณะรัฐมนตรีได้ใช้ถ้อยคำเดียวกันนี้ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 6 สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ทางกรญี่ปุ่นได้ปรับลดมุมมองเกี่ยวกับการบริโภคภาคเอกชน โดยระบุว่า การบริโภคภาคเอกชน "ขยับขึ้นในภาพรวม แต่ปรากฏให้เห็นความขบเซ้าในบางภาคส่วน" (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดร่วง 278.03 จุด วิตกไวรัสโควิดกลายพันธุ์ ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดปรับตัวลงในวันนี้ เนื่องจากนักลงทุนเทขายหุ้นจากความวิตกเกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดกับเศรษฐกิจโลกจากมาตรการห้ามเดินทางในยุโรปและในประเทศอื่นๆ หลังพบว่าไวรัสโควิด-19 ที่กลายพันธุ์ในอังกฤษสามารถแพร่ระบาดได้เร็วกว่าเดิมถึง 70% สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิเกอิ

เปิดวันนี้ที่ 26,436.39 จุด ลดลง 278.03 จุด หรือ -1.04% (อินโฟเควสท์)

จีน

จีนเริ่มสร้างโรงงานผลิตวัคซีนต้านโควิด-19 พร้อมใช้งานกลางปีหน้า สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า มณฑลยูนนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนได้เริ่มการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอ (mRNA) เมื่อวันจันทร์ (21 ธ.ค.) โดยมีกำหนดเริ่มผลิตวัคซีนในอีก 8 เดือน โรงงานดังกล่าวซึ่งตั้งอยู่ในเมืองอวี้ซีของมณฑลยูนนาน คาดว่าจะสามารถผลิตวัคซีนได้ 120 ล้านโดสต่อปีในระแวกจากอุปกรณ์การผลิตและส่วนผสมหลักทั้งหมดที่ล้วนพัฒนาโดยจีน สำนักบริหารเวชภัณฑ์แห่งชาติจีน (NMPA) อนุมัติการทดลองทางคลินิกของวัคซีนโรคโควิด-19 ชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอ เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. ที่ผ่านมา และปัจจุบันวัคซีนใกล้เข้าสู่การทดลองทางคลินิกระยะที่ 2 แล้ว ทั้งนี้ วัคซีนข้างต้นเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างสถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (AMMS) บริษัท ซูโจว อายไบ ไบโอไซเอนซ์ (Suzhou Abogen Biosciences) และบริษัท วาลเว็กซ์ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด (Walvax Biotechnology) โดยทีมพัฒนาวัคซีนระบุว่าตัววัคซีนมีความปลอดภัยในการทดลองทางคลินิกระยะที่ 1 มีการสร้างภูมิคุ้มกันดี และมีเสถียรภาพดีเยี่ยมขณะถูกเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส (อินโฟเควสท์)

แบงก์ชาติจีนให้คำมั่นสร้างสภาพแวดล้อมทางการเงินที่ดีสำหรับปีหน้า สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ธนาคารกลางจีนได้ออกแถลงการณ์บนเว็บไซต์ระบุว่า จีนจะใช้นโยบายการเงินแบบระมัดระวังที่ยืดหยุ่น แม่นยำ มีเหตุผล และเหมาะสม แถลงการณ์ระบุว่า ปี 2564 จะเป็นปีที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับจีนในการเดินหน้านำสู่ความทันสมัย ธนาคารกลางจีนให้คำมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมทางการเงินและการคลังที่ดีเพื่อเร่งจัดตั้งกระบวนการพัฒนาใหม่ จีนจะยกระดับกลไกสำหรับการกำกับดูแลปริมาณเงินหมุนเวียน และรักษาอัตราส่วนโครงสร้างทางการเงินระดับมหภาคให้มีความมั่นคง พร้อมยกระดับการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนที่มุ่งเน้นตลาด และรักษาอัตราการแลกเปลี่ยนเงินหยวนให้มั่นคงในระดับที่สมเหตุสมผลและสมดุล นอกจากนี้ ธนาคารกลางจีนยังให้คำมั่นที่จะจะสนับสนุนด้านการเงินแก่เอกชน บริษัทขนาดเล็กและขนาดย่อม รวมถึงแนะนำให้สถาบันการเงินเพิ่มการปล่อยสินเชื่อในส่วนของนวัตกรรมเทคโนโลยี การพัฒนาและการผลิตสีเขียว (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดร่วง 63.79 จุด วิตกข้อพิพาทจีน-สหรัฐ,ไวรัสกลายพันธุ์ ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดร่วงลงหนักสุดในรอบเกือบ 4 เดือนในวันนี้ เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าข้อพิพาทระหว่างจีนและสหรัฐ และการกลายพันธุ์ของไวรัสโควิด-19 ในอังกฤษ จะส่งผลกระทบต่อการณ์ฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั่วโลก

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดที่ 3,356.78 จุด หรือ 63.79 จุด หรือ -1.86% โดยดัชนีร่วงลงเป็นเปอร์เซ็นต์ในวันเดียวที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 3 ก.ย.ปีนี้ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่งเส็งปิดลบ 187.43 จุด วิตกโควิดกลายพันธุ์ในอังกฤษ ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดวันนี้ปรับตัวลงเนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับการกลายพันธุ์ของโรคโควิด-19 ในอังกฤษ ซึ่งมีการแพร่เชื้อรวดเร็วกว่าเดิมถึง 70% โดยนักลงทุนต่างวิตกเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้น หากไวรัสสายพันธุ์ใหม่แพร่กระจายไปสู่ประเทศอื่นๆ หรือสามารถต้านทานต่อวัคซีนต้านโควิด-19 ที่มีการฉีดอยู่ในขณะนี้ ดัชนีฮั่งเส็งปิดวันนี้ที่ 26,119.25 จุด ลดลง 187.43 จุด หรือ -0.71% (อินโฟเควสท์)

เอเชีย และอื่น ๆ

การประท้วงของเกษตรกรอินเดียอาจขัดขวางการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจากโควิด นายฮาร์ดีพ สิงห์ ปูรี รัฐมนตรีกระทรวงการบินพลเรือนของอินเดีย เปิดเผยว่า การประท้วงอย่างต่อเนื่องของเกษตรกรชาวอินเดียไม่สามารถปล่อยให้ดำเนินต่อไปอย่างไม่มีกำหนด มิฉะนั้นจะขัดขวางการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของอินเดียจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 รายงานระบุว่า เกษตรกรชาวอินเดียหลายพันคนออกมาประท้วงเป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้ว เพื่อต่อต้านการปฏิรูปฟาร์ม 3 ประการ ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปีี้ โดยกลุ่มผู้ประท้วงอ้างว่า มาตรการใหม่จะลดราคาพืชผลและส่งผลกระทบต่อรายได้ของพวกเขา นายปูรีมองว่า การประท้วงดังกล่าวไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรเท่านั้น แต่ยังกระทบอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องด้วย (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex บวกกว่า 400 จุด คำสั่งซื้อเก็งกำไรหนุนตลาด ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียติดตัวกว่า 400 จุดในวันนี้ โดยได้แรงหนุนจากคำสั่งซื้อเก็งกำไร หลังตลาดทรุดตัวลงอย่างหนักวานนี้ ทั้งนี้ ดัชนี S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่ 46,006.69 บวก 452.73 จุด หรือ 0.99% (อินโฟเควสท์)

ไทย

ศบค.เผยผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 427 ราย,ระบุติดเชื้อในประเทศ เชื่อมโยงตลาดกุ้ง ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ว่า พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 427 ราย แบ่งเป็น การติดเชื้อในประเทศ 16 รายทั้งหมดเชื่อมโยงกับตลาดกลางกุ้ง และการติดเชื้อในกลุ่มแรงงานต่างด้าวด้วยการคัดกรองเชิงรุกในชุมชน 397 ราย ส่วนผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานกักกันที่รัฐจัดให้ (Quarantine Facilities) ติดเชื้อ 14 ราย ประกอบด้วย สวิตเซอร์แลนด์ 1 ราย, บาเรนห์ 1 ราย, ปากีสถาน 4 ราย, ซูดาน 2 ราย, เยอรมนี 1 ราย, ฝรั่งเศส 1 ราย, คูเวต 1 ราย และสหรัฐอเมริกา 3 ราย ดังนั้น จำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศ ล่าสุดอยู่ที่ 5,716 ราย รักษาหายแล้ว

4,078 ราย ยังอยู่ระหว่างการรักษา 1,578 ราย และยอดเสียชีวิตคงที่ 60 ราย (อินโฟเควสท์)

สธ.เผยพบผู้ติดเชื้อโควิดเชื่อมโยงตลาดกึ่งกระจายไป 8 จังหวัด .กทม.9 รายแล้ว นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงความคืบหน้าผลการสอบสวนโรคโควิด-19 จ.สมุทรสาคร จากศูนย์กลางการระบาดที่ตลาดกลางกุ้งว่า จากการเก็บตัวอย่างตรวจที่ตลาดกลางกุ้ง 2,051 ราย พบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด 914 ราย คิดเป็น 44% ส่วนที่ตลาดทะเลไทย เก็บตัวอย่างตรวจแล้ว 653 ราย มีผู้ติดเชื้อ 91 ราย คิดเป็น 14% และที่หอพักไทยยูเนียน เก็บตัวอย่างตรวจแล้ว 1,099 ราย มีผู้ติดเชื้อ 84 ราย คิดเป็น 8% รวมผลตรวจจากทั้ง 3 แห่ง พบผู้ติดเชื้อ 1,086 ราย ซึ่งขณะนี้ยังรอผลตรวจบางส่วนเพิ่มเติม ส่วนข้อมูลล่าสุด จำนวนผู้ป่วยยืนยันที่มีประวัติเชื่อมโยงกับตลาดกลางกุ้ง กระจายอยู่ใน 8 จังหวัด ประกอบด้วย สมุทรสาคร 39 ราย, นครปฐม 6 ราย, สมุทรปราการ 3 ราย, สระบุรี 3 ราย, ฉะเชิงเทรา 1 ราย, ปทุมธานี 2 ราย, เพชรบุรี 1 ราย และกรุงเทพฯ 9 ราย (อินโฟเควสท์)

นายกฯ ประชุมศบค. สัปดาห์นี้อาจจำเป็นต้องประกาศมาตรการเพิ่มเติมคุมโควิด-19 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม แถลงเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในรอบใหม่ว่า อาจจำเป็นต้องประกาศมาตรการเพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมเฉลิมฉลองปีใหม่ว่าจะมีมาตรการอย่างไร หรือ ต้องงดจัด โดยจะประชุมกับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ในสัปดาห์นี้เพื่อออกมาตรการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ หลายประเทศตอนนี้ เริ่มกลับไปใช้มาตรการที่เข้มงวด มากมายหลายมาตรการ ทั้งการบังคับไม่ให้ประชาชนออกจากบ้าน การออกข้อกำหนดมากมายสำหรับคนที่ต้องการเข้าประเทศ ร้านค้าร้านอาหารส่วนใหญ่ต้องปิด รวมถึงสถานที่บันเทิงและสถานที่สาธารณะต่างๆ ก็ต้องปิดด้วย หรือ ในบางประเทศอย่างฝรั่งเศส ถึงขั้นห้ามไม่ให้มีการขนส่งสิ่งของ เข้าและออกประเทศเป็นการชั่วคราว (อินโฟเควสท์)

กรม.ผ่านแผนคลังระยะปานกลางฟื้นศก.ต้น GDP ปี 68 โต 3.2-4.2% จาก 3-4% ปี 65 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแผนการคลังระยะปานกลาง เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและรองรับสถานการณ์และความเสี่ยง พร้อมลดการขาดดุล และยังคงเป้าหมายระยะยาวที่จะจัดทำงบประมาณให้สมดุล สำหรับแผนคลังระยะปานกลาง ปี 65-68 ได้ประมาณการเศรษฐกิจ ดังนี้ ปี 65 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) จะขยายตัว 3-4% ประมาณการรายจ่าย อยู่ที่ 3,100,000 ล้านบาท รายได้รัฐบาล 2.4 ล้านล้านบาท หนี้สาธารณะคงค้าง 57.6% ต่อจีดีพี ปี 66 คาดว่า GDP จะขยายตัวในช่วง 2.7-3.7%

ประมาณการรายจ่ายรัฐบาล 3,200,000 ล้านบาท รายได้ 2.49 ล้านล้านบาท หนี้สาธารณะคงค้าง 58.6% ต่อจีดีพี ปี 67 คาดว่า GDP ขยายตัว 2.9-3.9% ประมาณการรายจ่ายรัฐบาล 3,310,000 ล้านบาท รายได้ 2.619 ล้านล้านบาท หนี้สาธารณะคงค้าง 59.0% ต่อจีดีพี ปี 68 คาดว่า GDP ขยายตัว 3.2-4.2% ประมาณการรายจ่ายรัฐบาล 3,420,000 ล้านบาท รายได้ 2.75 ล้านล้านบาท หนี้สาธารณะคงค้าง 58.7% ต่อจีดีพี ทั้งนี้ ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นปีงบประมาณ 63 อยู่ที่ 7,848,156 ล้านบาท หรือคิดเป็น 49.3% ต่อ GDP (อินโฟเควสท์)

กรม.รับทราบกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อใหม่ 1-3% ยึดหยุ่น-เน้นเสถียรภาพ-รวมปัจจัยโควิด นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า กรม.รับทราบเป้าหมายนโยบายการเงินปี 64 ที่กระทรวงคลังเสนอเข้ามา กำหนดเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ในช่วง 1-3% โดยเป็นระดับที่เหมาะสมกับสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และเอื้อต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย สอดคล้องศักยภาพในปัจจุบัน รวมถึงเกี่ยวข้องกับนโยบายการเงินภายใต้กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อที่ยืดหยุ่น และมีเป้าหมายหลักในการรักษาเสถียรภาพ ซึ่งได้มีการนำปัจจัยที่เกี่ยวข้องการแพร่ระบาดโควิด-19 เข้ามาด้วยแล้ว สำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไป ณ เดือน ก.ย.63 เท่ากับ -0.9% โดยคาดการณ์ในปี 64 จะอยู่ในระดับ 1% (อินโฟเควสท์)

ธปท.แจงมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้สามารถแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดและมีประสิทธิภาพ นางวิเวชา สันตะพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยข้อมูลความคืบหน้าการช่วยเหลือลูกหนี้ประเมินว่ามาตรการช่วยเหลือต่าง ๆ ของ ธปท. ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 2563 จากการให้ความช่วยเหลือเป็นการทั่วไปในวงกว้าง ปรับให้มาเป็นการให้ความช่วยเหลือเชิงรุกและตรงจุดที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกหนี้แต่ละรายนั้น ได้ผลและมีความคืบหน้าตามเจตนารมณ์ของการปรับนโยบายจากครอบคลุมเป็นเจาะจง เห็นได้จากสถานะและความสามารถจ่ายชำระหนี้ได้ตามเงื่อนไขของลูกหนี้ในภาพรวมปรับตัวดีขึ้น จึงไม่เกิดปัญหาผิมนัดชำระหนี้จำนวนมากในเวลาอันรวดเร็ว (cliff effect) หลังมาตรการพักชำระหนี้ที่ทยอยครบกำหนด ในภาพรวมลูกหนี้ที่ขอรับการช่วยเหลือทยอยลดลงจาก 7.2 ล้านล้านบาท ในเดือนกรกฎาคม 2563 เหลือ 6 ล้านล้านบาท ในเดือนตุลาคม 2563 โดยเมื่อครบกำหนดมาตรการการพักชำระหนี้ ลูกหนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้ขอรับความช่วยเหลือต่อ และสามารถกลับมาชำระหนี้ได้ตามปกติ ทั้งนี้ การช่วยเหลือที่ผ่านมาเป็นลูกหนี้ของธนาคารพาณิชย์ประมาณร้อยละ 55 และของสถาบันการเงินเฉพาะกิจร้อยละ 45 (อินโฟเควสท์)

กรม.ให้ขยายเวลาลดส่งเงินประกันสังคม-เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร-ค่าคลอดบุตร น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ.... ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ซึ่งเป็นการปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นเวลา 3 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ม.ค.-31 มี.ค.64 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนและนายจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 1.) ลดอัตราเงินสมทบฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 จากเดิม 5% ลดเหลือ 3% สำหรับฝ่ายรัฐบาลส่งเงินสมทบอัตราเดิม คือ 2.75% ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 39 ให้ปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จากเดิมเดือนละ 432 บาท เหลือเดือนละ 278 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.64 ถึงวันที่ 31 มี.ค.64 2.) ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.64 ถึงวันที่ 31 มี.ค.64 ให้รัฐบาล นายจ้าง และผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 ออกเงินสมทบเข้ากองทุนเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย และกรณีคลอดบุตร ฝ่ายละ 1.05% 3.) ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.60 เป็นต้นไป ให้รัฐบาล นายจ้าง และผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ออกเงินสมทบเข้ากองทุนเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย และกรณีคลอดบุตร ฝ่ายละ 1.5% (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดพุ่ง 22.61 จุด รีบาวด์หลังร่วงแรงคล้ายตลาดยุโรป/จับตา กนง.พຸ່งนี้ SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,424.39 จุด เพิ่มขึ้น 22.61 จุด (+1.61%) มูลค่าการซื้อขาย 87,824.78 ล้านบาท นักวิเคราะห์เผยตลาดหุ้นไทยวันนี้เกิดเทคนิคเคิลรีบาวด์คล้ายตลาดในยุโรปหลังร่วงแรงวานนี้ ส่วนตลาดภูมิภาคส่วนใหญ่ปิดลบ ขณะที่ความกังวลการแพร่ระบาดโควิด-19 ทั้งในประเทศและต่างประเทศยังปกคลุมอยู่ แม้เม็ดเงินจอลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงแต่มีประเด็นโควิดมาเป็นอุปสรรค ทำให้กองทุนเลือกขายออกมามากวานนี้ ขณะที่ต่างชาติยังซื้อ และวันนี้ตลาดน่าจะได้แรงหนุนจากกองทุน SSF, RMF เข้ามาช่วยหนุนด้วย พຸ່งนี้ตลาดคงแกว่งไซด์เวย์-มีโอกาสพักตัว แนะนำติดตามการประชุมกนง.พຸ່งนี้ค่าคงดอกเบี้ย ให้แนวรับ 1,410 แนวต้าน 1,430-1,440 จุด (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 69,632 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 69,632 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 27,390 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทประกันภัย ซื้อสุทธิ 2,731 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 1,009 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 0.66% ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อวาน ภาพรวมของตลาดในวันนี้ Yield Curve ปรับตัวลงเล็กน้อยจากวันก่อนหน้า ประมาณ 1 bps. สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET OUTFLOW 1,006 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 1,006 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 30.17 กังวลโควิดในปท.หลังผู้ติดเชื้อพุ่ง-จับตานายกฯแถลงการณ์เย็นนี้ นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนี้อยู่ที่ระดับ 30.17 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าจากช่วงเช้าที่เปิดตลาดที่ระดับ 30.08/12 บาท/ดอลลาร์ วันนี้เงินบาทเคลื่อนไหวในทิศทางที่อ่อนค่า โดยระหว่างวันอยู่ในกรอบ 30.08-30.22 บาท/ดอลลาร์ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เงินบาทอ่อนค่ายังคงมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ภายในประเทศ ที่เริ่มพบตัวเลขผู้ติดเชื้อมากขึ้นและกระจายวงกว้างไปสู่หลายจังหวัดมากขึ้น อย่างไรก็ตามที่นายกรัฐมนตรีจะออกแถลงการณ์ช่วงเย็นนี้ว่าจะมีการออกมาตรการเพื่อดูแลสถานการณ์โควิดในประเทศเพิ่มเติมหรือเข้มงวดขึ้นหรือไม่ ขณะที่วันพຸ່งนี้ ต้องติดตามการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ซึ่งในส่วนของอัตราดอกเบี้ยคาดว่าจะคงระดับเดิมที่ 0.50% แต่ต้องรอดูการประเมินทิศทางเศรษฐกิจไทยในปี 64 จะเป็นอย่างไร นักบริหารเงิน คาดว่า พຸ່งนี้เงินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ 30.15 - 30.30 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์)

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เปิดเผยรายงานการประชุม ญี่ปุ่น
- รายได้และการใช้จ่ายส่วนบุคคลเดือนพ.ย. สหรัฐ
- ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือนพ.ย. สหรัฐ
- ดัชนีราคาบ้านเดือนต.ค. สหรัฐ
- ยอดขายบ้านใหม่เดือนพ.ย. สหรัฐ
- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนธ.ค. จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐ
- สตี๊กน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA) สหรัฐ

ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

Friday 25					As of 23-Dec-20						
	Release	Actual	Cons.	Prior	Thai Stock Market	22-Dec-20	Chg	%Chg.			
JN Natl CPI YoY	Nov	-0.90%	-0.80%	-0.40%	SET	1,424.39	+22.61	+1.61%			
Natl CPI Ex Fresh Food YoY	Nov	-0.90%	-0.90%	-0.70%	SET50	906.00	+14.00	+1.57%			
Natl CPI Ex Fresh Food, Energy YoY	Nov	-0.30%	-0.30%	-0.20%	SET100	2,023.51	+31.47	+1.58%			
BOJ Policy Balance Rate	1-Dec	-0.10%	-0.10%	-0.10%	MAI	327.81	+6.05	+1.88%			
BOJ 10-Yr Yield Target	1-Dec	0.00%	0.00%	0.00%	Institution Net Position	-2,559.25					
TH Foreign Reserves	1-Dec	\$255.8b	--	\$255.2b	Proprietary Net Position	126.85					
EC ECB Current Account SA	Oct	26.6b	--	25.2b	Foreign Net Position	2,014.79					
US Current Account Balance	3Q	-\$178.5b	-\$187.0b	-\$170.5b	Individual Net Position	417.61					
Leading Index	Nov	0.60%	0.50%	0.70%	Total Trading Value	87,824.77					
Monday 21					Major Indices						
	Release	Actual	Cons.	Prior		22-Dec-20	Chg	%Chg.			
CH 1-Year Loan Prime Rate	1-Dec	3.85%	3.85%	3.85%	Dow Jones	30,015.51	-200.94	-0.67%			
5-Year Loan Prime Rate	1-Dec	4.65%	4.65%	4.65%	S&P 500	3,687.26	-7.66	-0.21%			
JN Convenience Store Sales YoY	Nov	-2.20%	--	-4.30%	Nasdaq	12,807.92	+65.40	+0.51%			
EC Consumer Confidence	Dec A	-13.90	-17.30	-17.60	STOXX Europe 50	3,481.00	+50.00	+1.46%			
					FTSE 100	6,453.16	+36.84	+0.57%			
					DAX	13,418.11	+171.81	+1.30%			
					Nikkei 225	26,436.39	-278.03	-1.04%			
Tuesday 22					Crude Commodities						
	Release	Actual	Cons.	Prior		22-Dec-20	Chg	%Chg.			
JN Supermarket Sales YoY	Nov	1.20%	--	2.80%	WTI (\$/bl)	46.76	-1.08	-2.26%			
Nationwide Dept Sales YoY	Nov	-14.30%	--	-1.70%	Dubai (\$/bl)	49.57	-0.29	-0.58%			
Tokyo Dept Store Sales YoY	Nov	-17.80%	--	-4.30%	Brent (\$/bl)	49.81	-1.03	-2.03%			
Machine Tool Orders YoY	Nov F	8.60%	--	8.00%	NYMEX (\$/bl)	47.02	-0.72	-1.51%			
US GDP Annualized QoQ	3Q T	33.40%	33.10%	33.10%	COMEX Gold	1,866.60	-12.60	-0.67%			
Personal Consumption	3Q T	41.00%	40.60%	40.60%	Batic Dry Index	1,330.00	+7.00	+0.53%			
GDP Price Index	3Q T	3.50%	3.60%	3.60%							
Core PCE QoQ	3Q T	3.40%	3.50%	3.50%	Exchange Rate						
Conf. Board Consumer Confidence	Dec	88.60	97.00	96.10		22-Dec-20	21-Dec-20	%Chg.			
Conf. Board Expectations	Dec	87.50	--	89.50	USD/THB	30.21	30.08	+0.43%			
Existing Home Sales	Nov	6.69m	6.70m	6.85m	EUR/USD	1.2164	1.2234	-0.57%			
Existing Home Sales MoM	Nov	-2.50%	-2.20%	4.30%	USD/JNY	103.63	103.31	+0.31%			
					GBP/USD	1.3359	1.3460	-0.75%			
					USD/CHY	6.5423	6.5486	-0.10%			
					USD/KRW	1,108.27	1,103.22	+0.46%			
					Dollar Index	90.606	90.092	+0.57%			
Wednesday 23					Thai Bond Market						
	Release	Actual	Cons.	Prior		22-Dec-20	21-Dec-20	%Chg.			
TH Customs Exports YoY	Nov	--	-3.52%	-6.71%	Total Return Index	330.79	330.68	+0.03%			
Customs Imports YoY	Nov	--	-10.29%	-14.32%	Outright/ Cash Trading	69,632.31	56,405.16	+23.45%			
Customs Trade Balance	Nov	--	\$2120m	\$2047m	Bond Yield						
BoT Benchmark Interest Rate	1-Dec	--	0.50%	0.50%		1M	3M	6M	1Y	2Y	3Y
US Initial Jobless Claims	1-Dec	--	875k	885k	22-Dec-20	0.311	0.328	0.355	0.386	0.407	0.512
Continuing Claims	1-Dec	--	556k	550k	Change (bps)	-0.68	-0.70	-0.85	-0.71	-0.62	-0.45
Personal Income	Nov	--	-0.20%	-0.70%		5Y	7Y	10Y	15Y	20Y	30Y
Personal Spending	Nov	--	-0.20%	0.50%		0.657	0.919	1.292	1.460	1.728	2.062
Real Personal Spending	Nov	--	-0.40%	0.50%		-0.67	-0.68	-0.87	-1.13	-0.25	-0.18
PCE Deflator MoM	Nov	--	0.10%	0.00%	US Bond Market						
PCE Deflator YoY	Nov	--	1.20%	1.20%		3M	2Y	3Y	5Y	10Y	30Y
PCE Core Deflator MoM	Nov	--	0.10%	0.00%	Bond Yield	0.09	0.13	0.17	0.37	0.93	1.65
PCE Core Deflator YoY	Nov	--	1.40%	1.40%	22-Dec-20	0.09	0.13	0.17	0.37	0.93	1.65
U. of Mich. Sentiment	Dec F	--	81.00	81.40	Change (bps)	+0.00	+0.00	-1.00	-2.00	-2.00	-3.00
U. of Mich. Current Conditions	Dec F	--	--	91.80							
U. of Mich. Expectations	Dec F	--	--	74.70							
U. of Mich. 1 Yr Inflation	Dec F	--	--	2.30%							
U. of Mich. 5-10 Yr Inflation	Dec F	--	--	0.03							
New Home Sales	Nov	--	990k	999k							
New Home Sales MoM	Nov	--	-0.01	0.00							
Thursday 24											
	Release	Actual	Cons.	Prior							
JN PPI Services YoY	Nov	--	-0.60%	-0.60%							
CH Swift Global Payments CNY	Nov	--	--	1.66%							
Friday 25											
	Release	Actual	Cons.	Prior							
JN Tokyo CPI YoY	Dec	--	-0.80%	-0.70%							
Tokyo CPI Ex-Fresh Food YoY	Dec	--	-0.80%	-0.70%							
Tokyo CPI Ex-Fresh Food, Energy YoY	Dec	--	-0.30%	-0.20%							
Jobless Rate	Nov	--	3.10%	3.10%							
Retail Sales MoM	Nov	--	-0.80%	0.40%							
Retail Sales YoY	Nov	--	1.70%	6.40%							
Dept. Store, Supermarket Sales YoY	Nov	--	-2.20%	2.90%							
TH Foreign Reserves	1-Dec	--	--	\$255.8b							
CH BoP Current Account Balance	3Q F	--	--	\$94.2b							